

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำกระบวนงาน เพื่อรองรับการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

ที่ประชุม กสม. มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติม “โครงการจัดทำกระบวนงาน เพื่อรองรับการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล” ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าว โดยปรับลดวงเงินงบประมาณของ “โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดำเนินงานของ กสม.” ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน และสำนักกิจการ กสม. ให้นำความเห็นของที่ประชุมไปประกอบการดำเนินการ

๒. ร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ (final draft)

ที่ประชุม กสม. ได้พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ (final draft) มีเนื้อหาประกอบด้วย ๕ บท ดังนี้

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

บทที่ ๓ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บทที่ ๕ การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

โดยสำนักงาน กสม. ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๔ (๒๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และความเห็นเพิ่มเติมของ กสม. แต่ละท่านที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นสิทธิ และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี ๒๕๖๔ (final draft) ตามที่เสนอ โดยอาจปรับแก้ถ้อยคำในรายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกันตลอดทั้งฉบับ โดยไม่กระทบต่อเนื้อหาของรายงาน

๒. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หรือ กสม. ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นสิทธิ และปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ฯ ตามความเห็นที่ประชุม และความเห็นของ กสม. ตามที่ได้หารือเพิ่มเติม และดำเนินการจัดพิมพ์ในลำดับต่อไป

๓. ร่างรายงานคู่มือการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบร่างรายงานคู่มือการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาในการส่งรายงานต่อสหประชาชาติ จากเดิมเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นขยายระยะเวลาออกไปอย่างน้อย ๑ ปี ตามที่เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงาน กสม.

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงาน กสม. ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในเสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักที่เกี่ยวข้องและสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ความคืบหน้าการจัดประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติของ กสม.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้จัดประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ มีประเด็นสมัชชาสิทธิมนุษยชนในเบื้องต้น ๔ ประเด็น คือ ๑) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๒) ผลกระทบในด้านต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ๓) ผลกระทบของกลุ่มเปราะบาง และ ๔) ข้อท้าทายในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยจะมีการพิจารณาเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ และพิจารณาการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดงาน และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป